



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 15

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ในเดือนพฤษภาคม 2558 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การประชุมเรื่อง การหารือเกี่ยวกับร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายระดับเทคนิค ระหว่างผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรปและคณะทำงานฝ่ายไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาร การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ดร.สมฤดี นิโครวัดมนยิ่งยง ที่ปรึกษา อียู – เฟล็กที และ Mr. Sebastian Schrader ที่ปรึกษาอียู – เฟล็กที ระดับภูมิภาคเอเชีย จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ได้ดำเนินการจัดประชุมระหว่างผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรป และคณะทำงานร่างนิยามฯ ทั้ง 3 ภาคส่วนของประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานฝ่ายไทยได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับความเห็นของสหภาพยุโรปในเรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ รวมถึงการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการดำเนินการ ให้นำไปสู่การเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA)

2. การประชุมเรื่อง การหารือเกี่ยวกับร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายระดับเทคนิค ระหว่างผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรปและสำนักงานเลขานุการไทย อียู – เฟล็กที วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ ไทย อียู – เฟล็กที

Dr. Alexander Hinrichs ที่ปรึกษาอียู – เฟล็กที ระดับภูมิภาคเอเชีย จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) พร้อมด้วย ดร.สมฤดี นิโครวัดมนยิ่งยง ที่ปรึกษาอียู – เฟล็กที และ Mr. Sebastian Schrader ได้ดำเนินการจัดประชุมระหว่างผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรปกับภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐฝ่ายไทยได้ซักถามประเด็นข้อสงสัย รวมถึงการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการดำเนินการ FLEGT VPA

Dr. Alexander Hinrichs ได้แบ่งปันประสบการณ์และการดำเนินการ FLEGT VPA ในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งชี้แจงความสำคัญของขอบเขตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการสนับสนุนบุคคลกรจากทาง EFI ซึ่งจะมาช่วยในการจัดทำร่างนิยามความถูกต้อง รวมถึงตัวชี้วัดและตรวจพิสูจน์

3. ผู้แทนสหภาพยุโรปเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

Mrs. Jenni Lundmark ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยคนใหม่ ขอเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อแนะนำตัวและแจ้งให้ทราบเรื่องการสนับสนุนที่ปรึกษา 2 ตำแหน่ง สำหรับให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทย ในการพัฒนาร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย และการจัดทำตัวชี้วัดและตรวจ พิสูจน์ นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทราบเรื่องท่าทีของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทย โดยทางสหภาพยุโรปพร้อม จะเปิดการเจรจาในระดับเทคนิคกับประเทศไทย ผ่าน video conference ซึ่งทางฝ่ายสหภาพยุโรปคือ Mr. Luca Perez เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรป และฝ่ายไทยคือ อธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ได้ขออนัดหมายวันเวลาสำหรับ video conference ช่วงเดือนตุลาคม 2558

นอกจากนี้ ดร.สมฤดี นิโครวัฒน์ยังยง ที่ปรึกษาอียู – เฟล็กที ได้รายงานผลการประชุมหารือ เกี่ยวกับร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายระดับเทคนิค ระหว่างผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรปและ คณะทำงานฝ่ายไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และได้ เสนอให้มีการประชุมระหว่างคณะทำงานจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายและอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ในกรณี อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย นายสมภท บัญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการต่อไป

4. การสาธิตการจำแนกไม้อัตโนมัติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ด้วยความร่วมมือจากหน่วยบริการด้านการป่าไม้แห่งสหรัฐอเมริกา (USFS) ร่วมกับองค์การ อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุมเพื่อสาธิตการจำแนกไม้อัตโนมัติโดยเครื่องมือที่เรียกว่า XyloTron ซึ่งให้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสัตวศาสตร์ในการจำแนก เพื่อต่อต้านการลักลอบค้าไม้ ที่ผิดกฎหมาย โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรชายฝั่ง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การทราฟฟิค (TRAFFIC) สถาบัน การป่าไม้ยุโรป และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime; UNODC)

5. วิดีโอโปรโมทการดำเนินการ FLEGT ในประเทศไทย

ผู้จัดทำวีดีโอแนะนำเสนอผังเค้าโครงเนื้อหา แก่สำนักงานเลขาธิการไทย – อียู เฟล็กที ทั้งนี้ ได้มี การส่งร่างเค้าโครงเนื้อหาแก่คณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อพัฒนา ปรับแก้ไข ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น